



ฉบับที่ 17/2561 วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดให้มีพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 และการเสวนา “เคล็ดลับความสำเร็จในการทำวิจัย” ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



ระดับดีเด่น

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน
รศ.ดร.ราณี อธิชัยกุล และ ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)



ระดับดีมาก

งานวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกกำแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ



งานวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจอีสาน :

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
รศ.ดร.พอพันธ์ อูทยานนท์
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)





ระดับดี

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาทางไกล
รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ



งานวิจัย เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำผู้ปกครอง (parent port) เพื่อป้องกันเยาวชนจากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่
ผศ.ดร.มนวิภา วงจรจิระ และคณะ



งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช
นายเลียดไทย ภูมิประมาณ
(หน่วยตรวจสอบภายใน)





บรรยากาศการเสวนาเคล็ดลับความสำเร็จในการทำวิจัย



ข่าววิจัยนอกรั้ว



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

“Graduate School Mini Conference 2018” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://conference.grad.ssru.ac.th> หรือ โทร. 0 2160 1174-80



มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครั้งที่ 12 เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ และพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้มีความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : wturesearch@gmail.com หรือ โทร. 0 2563 5252 ต่อ 5017



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12

“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation for Quality of Life Improvement)” ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป รูปแบบของงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ <http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/> หรือ โทร. 0 4535 3035



แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581